

THE FACE SHOP ลดราคา **20%**
Dr. Belmeur Cica Peptide Ampoule
 16 มี.ค. ถึง 15 เม.ย. 62

ข่าวอินโฟเควสท์

- 10:19 [TOPICS TODAY: นายกช ไปเชียงใหม่ ถกแก้ปัญหาฝุ่นละออง-หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนประชุมกรม/สภาผู้ส่งออก แกลงสถานการณ์ส่งออก](#) การกึ่งสำคัญ
- 10:00 [ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 65.80 จุด ขนรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ,จีนสดใส](#) ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ ...
- 09:56 [CMC ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 700 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ให้สถาบัน-รายใหญ่จองชื่อ 6-8 พ.ค.](#) บมจ.เจ้าพระยามหาสมุทร (CMC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ...
- 09:49 [EA เดินเครื่องโรงไฟฟ้ารวมแล้ว 584 MW คาดโครงการหนุมาน 10 ขนาด 80 MW เตรียมจ่ายไฟภายในปี](#) นายอมร ทรัพย์วิฑูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บม
- 09:44 [ประธานคณะกรรมการยุโรปยังวิจารณ์จีนต่อเนื่อง หวั่นอิทธิพลครอบงำ](#) นายฌอง คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมการยุโรป (EC) ยังคงวิจารณ์จีนอย่างต่อเนื่อง



(เพิ่มเติม) GUNKUL เผยโซลาร์ฟาร์มคิมิตส์ 33.50 MW เริ่ม COD แล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. หนูนรายได้เพิ่ม 470 ลบ./ปี

infoquest

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 16:41:47 น.



ดูรูปทั้งหมด

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการลงทุนใน บริษัท คิมิตส์ เมกะ โซลาร์ (GK Kimitsu) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดย GK Kimitsu ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิมิตส์ จำนวน 33.50 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิมิตส์ ตั้งอยู่ที่ เมืองคิมิตส์ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดกำลังการผลิตรวม 33.50 เมกะวัตต์ (40.41 เมกะวัตต์ติดตั้ง) และเป็นโครงการที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ TEPCO Energy Partner, Inc. (TEPCO Energy Partner) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตราซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน นับจากรวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

นางสาวโคกษา ดำรงปียวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร GUNKUL เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิมิตส์ได้ COD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 470 ล้านบาทต่อปี

สำหรับทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นับต่อจากนี้เชื่อว่า จะเติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา (GRooF) ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วประมาณ 550 เมกะวัตต์ โดยยังคงเป้าหมายมีโรงไฟฟ้าเพิ่มทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

"ที่ผ่านมการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการเติบโต เพราะถือเป็นการสร้างการเติบโตและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คิมิตส์ก็ถือเป็นอีกแหล่งรายได้ที่เชื่อว่าจะสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ และสามารถเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ทำให้รายได้และกำไรในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้มั่นใจรายได้จะแตะระดับ 8,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 25% ตามเป้า"นางสาวโคกษา กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--